

ĐỀ B

I. ĐỌC - HIỂU (5,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

TÚI NI LÔNG - HIỂM HỌA KHÔN LƯỜNG CỦA CON NGƯỜI

Cho đến ngày hôm nay, nilon đã làm thay đổi cả thế giới nhờ ưu điểm bền chắc, tiện dụng, chịu được các hiện tượng thời tiết, hay kháng lại các ảnh hưởng của tự nhiên như nấm mốc, côn trùng và giá thành thấp. [...] Nhưng tác hại của nó thì không thể lường trước được đặc biệt như: Tác hại lớn đến môi trường nó làm tăng hiệu ứng nhà kính, gây cản trở quá trình sinh trưởng của các loài thực vật, dẫn đến tình trạng xói mòn và sạt lở đất, làm tắc nghẽn đường ống, gây ngập úng ở các đô thị vào mùa mưa, gây bùng phát các bệnh dịch nguy hiểm... Những bao bì nilon này bị lẫn vào đất, nó làm cho cây cỏ không thể phát triển. Nó dẫn đến việc xói mòn đất ở các vùng núi, tác hại đối với các loài sinh, động vật biển. Túi nilon tồn tại trong môi trường khiến rất nhiều động vật tưởng nhầm là thức ăn khi bị động vật ăn phải sẽ tích tụ trong dạ dày mà không thể tiêu hóa được, gây ra cái chết cho rất nhiều sinh vật biển, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái biển. Và nilon cực kì nguy hại đến sức khỏe của con người, khi đốt sẽ tạo ra hai khí cực độc là dioxin và furan gây dị tật bẩm sinh ở trẻ, ngộ độc, suy giảm miễn dịch, ung thư... cho con người. Nếu dùng bao bì nilon đựng thực phẩm khi còn nóng còn xuất hiện tình trạng các kim loại nặng trong túi như chì và cadimi sẽ bị ngấm vào thức ăn gây suy gan, ung thư não và ung thư phổi.... [...] Sự tàn phá của túi nilon ngày càng lớn, nó ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của mỗi chúng ta, chính vì vậy, mỗi người hãy có ý thức cùng chung tay, giữ gìn và hạn chế tối thiểu nhất việc sử dụng túi nilon không phân hủy, đảm bảo cho một môi trường sống tốt đẹp hơn.

(Trích nguồn Internet, Thu Phương)

Câu 1. (0,5 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên?

Câu 2. (1,0 điểm) Nêu nội dung đoạn trích trên.

Câu 3. (2,0đ) Xác định câu ghép trong các câu in đậm. Phân tích kết cấu C-V, cho biết quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu của câu ghép vừa xác định được.

Câu 4. (1,5 điểm)

Sự tàn phá của túi nilon ngày càng lớn, nó ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của mỗi chúng ta, chính vì vậy, mỗi người hãy có ý thức cùng chung tay, giữ gìn và hạn chế tối thiểu nhất việc sử dụng túi nilon không phân hủy, đảm bảo cho một môi trường sống tốt đẹp hơn.

(Trích nguồn Internet - Thu Phương)

Hãy nêu những việc mà em đã làm (ít nhất 3 việc) để hưởng ứng lời kêu gọi trên. Cho biết những việc làm đó của em có ý nghĩa như thế nào đối với sức khỏe con người và môi trường?

II. TẬP LÀM VĂN (5,0 điểm)

Thuyết minh về cây bút chì.